



# สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

## สรุปข่าวประจำสัปดาห์

ประจำวันที่ 16 - 22 พฤศจิกายน 2554

### น้ำท่วมไม่กระทบส่งออกข้าวไทย

นางสาวกอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า การที่พื้นที่ปลูกข้าวเสียหายจากอุทกภัย ประมาณ 9 ล้านไร่ ไม่ได้ทำให้ประเทศไทยขาดแคลนผลผลิตข้าว เนื่องจากขณะนี้ไทยยังมีสต็อกข้าวอยู่ในมือค่อนข้างสูง โดยอยู่ในมือรัฐบาลราว 2 ล้านตันและในมือเอกชน อีกประมาณ 4-5 ล้านตัน ขณะที่คนไทยบริโภคข้าวเฉลี่ยปีละประมาณ 10 ล้านตัน ซึ่งข้าวที่มีอยู่ตอนนี้ ก็คิดเป็นปริมาณครึ่งหนึ่งแล้ว และในช่วงเดือนหน้า ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งไม่มีปัญหาอุทกภัยหนัก ก็จะเข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยว ทำให้จะมีข้าวอีกหลายล้านตันเข้าสู่ตลาดในเดือนหน้า และหากชาวภาคกลางเริ่มปลูกข้าวได้อีกครั้งในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ช่วงเดือนพฤษภาคมก็จะมีข้าวใหม่ออกสู่ตลาดอีกจำนวนมาก

อย่างไรก็ตามในระยะสั้นผลผลิตข้าวอาจขาดแคลนจากปัญหาการขนส่งหรือโลจิสติกส์ แต่ก็ไม่น่าเป็นห่วง สิ่งที่น่ากังวลคือการบิดเบือนราคาจากภาครัฐ ที่จะทำให้ข้าวไทยขายยาก เพราะช่องว่างราคาข้าวไทยห่างจากประเทศคู่แข่งมาก ซึ่งอาจทำให้การส่งออกข้าวไทยหยุดชะงัก

โดยหากรัฐบาลต้องการผลักดันให้คุณภาพชีวิตชาวนาสูงขึ้น ก็ควรสนับสนุนการลดต้นทุนการผลิต แทนที่จะบิดเบือนกลไกตลาด เพราะการที่ต้นทุนทำนาสูงจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพข้าวของไทยในอนาคต และหากชาวนาไม่พึงเครื่องจักรและสารเคมีมากเกินไป ก็จะได้กำไรเพิ่มสูงขึ้นอีกมาก ปัจจุบันราคาส่งออกข้าวขาว ราคา ณ ท่าเรือเฉลี่ยตันละ 600 เหรียญสหรัฐ ผลจากการรับจํานำทำให้ราคาจะสูงขึ้นเฉลี่ยตันละ 800 เหรียญสหรัฐ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อปริมาณส่งออกข้าวในปีหน้า โดยในปีนี้อาจคาดว่า การส่งออกข้าวจะยังสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ 10-11 ล้านตัน

ที่มา ครอบคลุมข่าว ช่อง 3

### ห่วงไทยเสียแชมป์ส่งออกข้าว

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ผู้ส่งออกข้าวของไทยกำลังเผชิญปัญหาในการส่งออกต่างประเทศอย่างหนัก โดยมียอดส่งออกลดลง 40-50% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เนื่องจากหลังจากรัฐบาลได้เปิดโครงการรับจํานำข้าวตันละ 15,000-20,000 บาท ทำให้ราคาข้าวส่งออกไทยสูงกว่าคู่แข่ง เช่น ข้าวขาว 5% ของอินเดีย กับปากีสถานถูกกว่าไทยตันละ 150-160 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่เวียดนามต่ำกว่าไทยตันละ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ยอดส่งออกข้าวไทยปี 54 ค่อนข้างดีมาก เฉลี่ยส่งออกถึงเดือนละ 1 ล้านตัน แต่พอในช่วง 1-2 เดือนหลัง ยอดส่งออกกลับตกลง เพราะตลาดซ็อกและไม่ตอบรับกับราคาข้าวของไทยที่เพิ่มขึ้นจากการเปิดจํานำของรัฐ ซึ่งล่าสุดตั้งแต่ 1-15 พ.ย. ไทยเพิ่งส่งออกได้เพียง 242,850 ตัน ลดลง 44% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่เคยส่งออกได้ถึง 435,280 ตัน และคาดว่าเดือนนี้จะส่งออกได้แค่ 4 แสนตันเท่านั้น ขณะที่ตลอดปีนี้อยอดส่งออกจะไม่เกิน 10.5 ล้านตัน ต่ำกว่าเดิมที่ประเมินส่งออกได้เกิน 11 ล้านตัน

นอกจากนี้สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยประเมินว่า แนวโน้มการส่งออกข้าวไทยปีหน้าค่อนข้างลำบาก และมีโอกาสเสียแชมป์ส่งออกข้าวสูงสุดของโลกให้เวียดนามในอนาคตอันใกล้ เพราะขณะนี้ตลาดข้าวยังแข่งขันเรื่องราคาสูง ไม่ได้ปรับขึ้นราคาตามข้าวไทย แม้ก่อนหน้านีเวียดนามจะขยับขึ้นมาจนห่างจากข้าวไทย 20-30 ดอลลาร์สหรัฐ แต่หลังจากอินเดียและปากีสถานกลับมาส่งออกและตั้งราคาระดับต่ำ เวียดนามได้ทยอยลดราคาลงมาเพื่อให้แข่งขัน

ได้ ทำให้ข้าวไทยเป็นรายเดียวที่ราคาสูง จึงอยากให้รัฐบาลหาแนวทางเพื่อส่งเสริมการส่งออกหรือทบทวนราคาจำนำที่สูงเกินจริงให้ปรับลดลง

ที่มา บ้านเมืองออนไลน์

## พาณิชย์เผยหลายประเทศสนใจซื้อข้าวไทย

นายภูมิ สารผล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมการทำงานของกรมการค้าต่างประเทศ ว่าได้เน้นให้ความสำคัญในฐานะที่กรมฯ เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติการกิจด้านการต่างประเทศที่มีผลต่อประเทศทั้งที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับรากหญ้าและนักธุรกิจ มีหน้าที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ส่งออกไทย ซึ่งกระทรวงฯ พร้อมสนับสนุน เพื่อให้มีการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ ภายใต้ภารกิจของกรมการค้าต่างประเทศ เพื่อให้ระบบการค้ากับต่างประเทศถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม ซึ่งภารกิจหลักเป็นเรื่องการระบายสินค้าเกษตรภายในประเทศ

สำหรับนโยบายการระบายข้าวสารในสต็อกรัฐบาล ถือเป็นยุทธศาสตร์หลักของกระทรวงพาณิชย์อยู่แล้ว ซึ่งจะเน้นการระบายแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) แต่ก็เปิดขายแบบอื่นๆ ด้วย ทั้งการเปิดประมูลทั่วไป และการขายในตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้า (เอฟเท) รวมทั้งการบริจาคเพื่อการกุศลในเหตุภัยพิบัติ โดยขณะนี้ มี 5-7 ประเทศได้เจรจาขอซื้อข้าวไทยแบบจีทูจีหลายล้านตัน แต่รัฐบาลยังไม่ได้ตัดสินใจจะระบายข้าวในขณะนี้ เนื่องจากปริมาณการรับจำนำในปัจจุบันยังไม่ถึง 1 ล้านตัน จากปัญหาน้ำท่วม รวมทั้งจะต้องระบายข้าวในระยะเวลาที่เหมาะสม และให้ปริมาณข้าวอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมด้วยเช่นกัน เพราะหากเร่งระบายแบบรวดเร็วอาจจะเสียประโยชน์ได้

อย่างไรก็ตาม ประเทศผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ ทั้งไทย เวียดนาม กัมพูชา ได้มีการหารือร่วมกันในการขายข้าว เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม สามารถช่วยเหลือเกษตรกรของแต่ละประเทศได้ เนื่องจากปัญหาน้ำท่วมทำให้ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย ส่งผลให้ราคาข้าวปรับตัวขึ้นลงได้ง่าย ซึ่งการจะระบายข้าวเก่าหรือข้าวใหม่นั้น ต้องดูความต้องการของประเทศคู่ค้า และในเร็ว ๆ นี้ กรมการค้าต่างประเทศและคณะเตรียมเดินทางเยือนประเทศผู้ผลิตข้าว อาทิ เวียดนาม บังกลาเทศ ปากีสถาน อินโดนีเซีย เป็นต้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าร่วมกัน รวมทั้งกำหนดราคาข้าวในฐานะประเทศผู้ส่งออกข้าวให้มีเสถียรภาพ สามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้

ที่มา สำนักข่าวไทย

## พาณิชย์เปิดขายข้าวถุงธงฟ้าเคาะ 110 บาทสัปดาห์หน้าทำใจปล่อยมือจำนำยุ่งฉาง

นายภูมิ สารผล รมช.พาณิชย์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำข้าวถุงธงฟ้าราคาประหยัดว่า จะเริ่มขายได้ในต้นสัปดาห์หน้า โดยขณะนี้คณะทำงานได้อนุมัติราคาขายส่งแล้วถุงละ 100 บาท และขายปลีกไม่เกิน 110 บาท พร้อมกับมอบให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) ประสานค้าปลีกและร้านค้าทั่วไปเพื่อนำไปวางจำหน่ายได้โดยเร็ว โดยจะทยอยออกสู่ตลาดให้ครบ 20 ล้านถุง ภายในต้นปี 55 ส่วนการระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลกำลังเจรจาขายแบบจีทูจีกับรัฐบาล 2-3 ประเทศ

“การดำเนินการทำข้าวถุงเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 54 โดยอนุมัติข้าวสารในสต็อกของรัฐบาล 1 แสนตัน ซึ่งจะเป็นข้าวขาว 5% สำหรับจัดทำข้าวถุงธงฟ้าจำหน่ายให้กับประชาชน ในกรณีข้าวถุงขาดแคลนจากความวิตกกังวลของประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วม โดยจะมีการจำหน่ายในราคาตลาด เพื่อไม่ให้ระบบธุรกิจปกติได้รับผลกระทบ ซึ่งการพิจารณาบรรจุถุงนั้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ องค์การคลังสินค้า ตามความจำเป็น”

นายภูมิ กล่าวว่าการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลรับจำนำข้าวเมื่อวันที่ 16 พ.ย. ที่ผ่านมา ได้อนุมัติให้เปิดรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 54/55 แบบยุ่งฉางในภาคอีสานและภาคเหนือเพิ่ม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรและลดปัญหาจุดรับจำนำข้าวไม่เพียงพอกับปริมาณผลผลิตข้าวเปลือกที่จะออกมาจำนวนมากกว่า 50% ในปลายเดือนพ.ย.-ธ.ค. นี้ โดยเริ่มเปิดจำนำยุ่งฉางในราคาเท่ากับจำนำแบบใบประทวน ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.54 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะเพิ่มรายละเอียดและข้อตกลงพิเศษของการรับจำนำยุงฉางกับเกษตรกร เพื่อป้องกันการทุจริตปลอมปนข้าว โดยมั่นใจว่าเงื่อนไขที่เพิ่มเติมจะช่วยลดความเสียหายของการรับจำนำยุงฉาง ซึ่งที่ผ่านมาเคยเกิดความเสียหายขึ้นถึง 40-50% จากจำนวนข้าวที่รับจำนำยุงฉาง 7 แสนตันและยังได้อนุมัติเปิดจุดรับจำนำข้ามเขตแล้ว 31 แห่ง ใน 5 จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ยโสธร กาฬสินธุ์ ลำพูน โดยปัจจุบันมีข้าวเข้าโครงการตั้งแต่วันที่ 7 ต.ค.-14 พ.ย.นี้ แล้ว 8 แสนตัน

“การเปิดรับจำนำยุงฉางและเปิดโรงสีรับจำนำข้ามเขต เป็นวิธีการแทรกแซงราคาข้าวให้สูงขึ้น และลดแรงกดดันจากกลุ่มพ่อค้าและโรงสีบางส่วนที่ไม่ได้เข้าโครงการ จนเป็นเหตุให้ระบบการรับจำนำข้าวติดขัด และเกิดการบีบราคารับซื้อข้าวราคาต่ำจากชาวนา จนทำให้ราคาข้าวในตลาดไม่ขยับขึ้นและต่ำกว่าราคาจำนำตันละ 2,000-3,000 บาท ทั้ง ที่รัฐเปิดรับจำนำข้าวสูงถึงตันละ 15,000-20,000 บาท”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านั้นกระทรวงพาณิชย์ไม่ได้เห็นชอบการเปิดรับจำนำยุงฉางตามที่กลุ่มโรงสีเสนอมาตั้งแต่เปิดโครงการ โดยอ้างเรื่องการทุจริตที่ง่ายต่อการปลอมปนข้าวด้วยคุณภาพกว่าข้าวหอมมะลิ เพื่อเอาส่วนต่างราคาตันละ 2,000-3,000 บาท และเป็นการเปิดโอกาสนำเข้าข้าวเพื่อนบ้านมาสวมสิทธิชาวนาเจ้าของยุงฉางเพื่อรับส่วนต่างสูงถึงตันละ 3,000-4,000 บาท แต่ปรากฏว่าโรงสีกว่าครึ่งของพื้นที่ไม่ยอมเข้าร่วมโครงการรับจำนำ ประกอบกับรัฐบาลยังไม่ได้ปลดล็อกโรงสีถูกขึ้นบัญชีดำและเป็นคดีอีกกว่า 100 บริษัท จนทำให้จำนวนโรงสีเข้าโครงการน้อยกว่าปกติ 40% จึงเป็นแรงกดดันให้กระทรวงพาณิชย์ต้องอนุมัติเปิดรับจำนำยุงฉาง และอาจมีผ่อนปรนเงื่อนไขอื่นเพิ่มเติม เช่น การเพิ่มค่าสีแปร และการส่งมอบชนิดข้าวหลังสีแปรเพื่อเป็นการจูงใจให้โรงสีเข้าร่วมโครงการจำนำ

ส่วนปัญหาราคาข้าวนาปีที่ไม่ปรับเพิ่มขึ้นแม้จะมีโครงการรับจำนำมา 1 เดือน เนื่องจากตลาดยังมีข้าวอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้สามารถซื้อข้าวในตลาดได้ อีกทั้งต่างประเทศยังรอดูนโยบายการระบายสต็อกข้าวของรัฐบาล เพราะคาดการณ์ว่ารัฐบาลจะทยอยเปิดระบายข้าวทุกๆ 3 เดือน เนื่องจากหากเก็บข้าวไว้ในสต็อกมากเกินไปต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก และสต็อกอาจมีไม่เพียงพอต่อการเก็บข้าวตามนโยบายของรัฐ ดังนั้นจะต้องหมุนเวียนและระบายข้าวออกมากในตลาด จึงทำให้ตลาดไม่เกิดการตื่นตัวแย่งซื้อข้าวและราคาข้าวไม่ปรับสูงขึ้น ที่สำคัญผู้ซื้อต่างชาติยังมีทางเลือกซื้อข้าวจากเวียดนาม และอินเดีย ที่ราคาข้าวถูกกว่าไทย

ที่มา เดลินิวส์

\*\*\*\*\*

## เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวในช่วงวันที่ 1-17 พ.ย. 2554 มีจำนวน 230,755 ตัน มูลค่า 127.975 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และการส่งออกข้าวนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 17 พ.ย. 2554 มีจำนวน 6.55 ล้านตัน มูลค่า 3.186 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 7% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 23% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สถานการณ์ราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ 550-560 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี ลดลงจาก 560-570 เหรียญสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวขาว 25% อยู่ที่ 505-510 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี ลดลงจาก 540-545 เหรียญสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นเดียวกัน

นาย Pham Van Bay อุปนายกสมาคมอาหารเวียดนาม เปิดเผยว่า เป็นการยากที่จะคาดการณ์เกี่ยวกับการส่งออกข้าวในระยะเวลานี้ เพราะต้องเผชิญกับการแข่งขันจากอินเดียและปากีสถาน โดยที่อินเดียยังคงมีข้าวในสต็อกเป็นจำนวนมากถึง 22 ล้านตัน และตั้งเป้าที่จะส่งออกถึง 2 ล้านตันในช่วงเดือนมี.ค. ปีหน้า โดยราคาต่ำกว่าเวียดนามถึง 100 เหรียญสหรัฐต่อตัน (ราคาข้าวของอินเดียอยู่ที่ประมาณ 440-445 เหรียญสหรัฐต่อตัน)

นอกจากนี้ ปากีสถานก็ยังตั้งเป้าส่งออกในปีหน้าถึง 4.5 ล้านตัน โดยที่ในขณะนี้ราคาข้าวก็ต่ำกว่าเวียดนามถึง 100 เหรียญสหรัฐต่อตันเช่นกัน โดยที่ทั้ง 2 ประเทศต่างมุ่งเป้าไปที่อินโดนีเซียซึ่งเป็นตลาดสำคัญของเวียดนามด้วย

ทั้งนี้ พบว่าในขณะนี้ผู้ส่งออกหลายรายของเวียดนามต่างกำลังสูญเสียตลาดในแอฟริกาให้แก่ผู้ส่งออกจากทั้ง 2 ประเทศด้วย

นาย Pham Van Bay คาดว่าในช่วงต้นปีหน้าจะมีการส่งออกข้าวไปยังมาเลเซียและอินโดนีเซียประมาณ 600,000-800,000 ตันเท่านั้น และคาดว่าทั้งปีอาจจะส่งออกเพียง 6.7-7 ล้านตันเท่านั้น ซึ่งจากภาวะดังกล่าว สมาคมอาหารได้แนะนำให้ผู้ส่งออกทำสัญญาขายข้าวเมื่อพวกเขาซื้อสต็อกข้าวในมืออย่างน้อย 50% และสัญญาสำหรับปี 2012 ให้เสร็จภายในปลายเดือน พ.ย. นี้

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## อินโดนีเซีย

ผู้ค้าข้าวของอินเดียนเปิดเผยว่า สำนักงานพลาริการของอินโดนีเซีย (State Logistics Agency; Bulog) ได้ตกลงซื้อข้าวจากบริษัทเอกชนของอินเดียน 3 ราย จำนวนรวม 250,000 ตัน ในราคา 483 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF

ทางด้านนาย Sutarto Alimoeso ผู้บริหารของ Bulog เปิดเผยว่า Bulog จะหยุดการซื้อข้าวสำหรับปีนี้ไว้เท่านี้ หลังจากที่ซื้อข้าวจากเวียดนาม ไทย และอินเดียน ครบตามโควต้า 1.6 ล้านตันแล้ว โดยในครั้งล่าสุดนี้ได้มีการซื้อจากอินเดียน 250,000 ตัน ในราคา 483 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF จากอินเดียน และซื้อข้าวขาวจากเวียดนาม อีก 300,000 ตัน ในราคา 585 เหรียญสหรัฐต่อตัน จากการประมูลเมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งทำให้ในปีนี้มีมีการซื้อข้าวจากเวียดนามรวมแล้วกว่า 1.2 ล้านตัน

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## ฟิลิปปินส์

นายโพรเซโซ เจ. อัลคาลา (Proceso Alcalá) รัฐมนตรีกระทรวงเกษตร (Agriculture Secretary) กล่าวว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์อาจเริ่มเสนอแผนการซื้อข้าวในเดือนหน้า หลังจากที่คณะกรรมการสำนักงานอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority Council) ได้อนุมัติปริมาณและขั้นตอนการนำเข้าข้าว โดยคาดว่าฟิลิปปินส์อาจนำเข้าข้าวจำนวน 800,000 ตัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการสั่งซื้อจากเวียดนาม เพื่อเตรียมสำรองสต็อกไว้ในปีหน้า

นายอัลคาลากกล่าวว่า คณะกรรมการฯ อาจประชุมกันใหม่ปลายเดือนนี้ และจะต้องตกลงร่วมกันในเรื่องของปริมาณและกำหนดเวลา ซึ่งทันทีที่มีการตัดสินใจเรื่องปริมาณ รัฐบาลก็จะเสนอซื้อได้ภายในเดือนธันวาคม

นอกจากนี้ นายอัลคาลายังระบุว่า การนำเข้าจะมีขึ้นก่อนเดือนกรกฎาคมปีหน้า ซึ่งเป็นเดือนที่สต็อกข้าวตกต่ำ โดยไตรมาส 3 ถือเป็นฤดูกาลที่ผลผลิตข้าวของฟิลิปปินส์ลดลง เนื่องจากพายุไต้ฝุ่นหลายลูกได้พัดทำลายพื้นที่เพาะปลูก

สำนักงานสถิติการเกษตรของฟิลิปปินส์ (The Philippines Bureau of Agricultural Statistics) เปิดเผยว่าภาคการเกษตรของฟิลิปปินส์ขยายตัว 4.28% ในช่วง 9 เดือนแรกปีนี้ เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากการเก็บเกี่ยวข้าวที่ได้ผลอุดมสมบูรณ์ สำนักงานฯ เผยว่า ยอดผลผลิตธัญพืช ซึ่งมีสัดส่วนครึ่งหนึ่งของผลผลิตทางการเกษตรทั้งหมดขยายตัว 9.04% ทั้งนี้ ผลผลิตข้าวเปลือกเพิ่มขึ้น 15.96% จากปีก่อน สู่ระดับ 10.74 ล้านตัน ในขณะที่ผลผลิตข้าวโพดก็เพิ่มขึ้น 15.96% เช่นเดียวกัน แต่ระดับ 5.48 ล้านตัน

สำนักงานสถิติการเกษตร ระบุว่า ยอดผลผลิตธัญพืชดังกล่าวบ่งชี้ถึงการฟื้นตัวอย่างเต็มที่จากผลกระทบจากภัยแล้งที่ยาวนานในปี 2553 โดยการขยายตัวของผลผลิตธัญพืชมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของผลผลิตเฉลี่ยและการที่มีปริมาณน้ำฝนพอเพียงในพื้นที่เพาะปลูกข้าวและข้าวโพดที่สำคัญๆของประเทศ

อย่างไรก็ตามสำนักงานสถิติการเกษตร คาดว่าในปีนี้ผลผลิตข้าวเปลือกจะมีจำนวน 16.7 ล้านตัน ต่ำกว่าเป้าที่ตั้งไว้ที่ 17.3 ล้านตัน เนื่องจากผลผลิตบางส่วนได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ทำให้ความจำเป็นในการนำเข้าข้าวมีมากขึ้น โดยคาดว่าจะมีการประกาศแผนการนำเข้าข้าวในช่วงปลายเดือน พ.ย. นี้

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## อินเดีย

องค์การอาหารแห่งชาติ (FCI) รายงานว่า โครงการจัดหาข้าวของรัฐบาลในปีงบประมาณ 2011/12 ซึ่งเริ่มต้นเมื่อเดือน ต.ค. ที่ผ่านมา จนถึงวันที่ 15 พ.ย. สามารถจัดหาข้าวได้แล้ว 9.92 ล้านตัน

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## เกาหลีใต้

สำนักงานสถิติเกาหลีใต้เปิดเผยว่า ผลผลิตข้าวของประเทศในปีนี้ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 31 ปี เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยผลผลิตข้าวของเกาหลีใต้อยู่ที่ 4.22 ล้านตันในปี 2554 ลดลง 1.7% จากระดับ 4.29 ล้านตันในปีที่แล้ว ตัวเลขผลผลิตในปีนี้ก็ถือเป็นสถิติต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2523 ซึ่งในปีนั้นชาวเกาหลีใต้สามารถเกี่ยวข้าวได้เพียง 3.55 ล้านตัน เนื่องจากอากาศหนาวเย็นนอกฤดูการ

ผลผลิตข้าวที่ร่วงลงมีสาเหตุหลักมาจากนาข้าวที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยอยู่ที่ 5.33 ล้านไร่ในปีนี้ ลดลง 4.3% จากปีก่อน นอกจากนี้ การเพาะปลูกพืชชนิดอื่นในนาข้าวแทนข้าวก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ผลผลิตข้าวปีนี้ร่วงลงเช่นกัน

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรคาดว่า ในปีหน้าอัตราการผลิตข้าวของประชากรมีแนวโน้มลดลงเหลือ 70 ก.ก.ต่อคนต่อปี จากจำนวน 71.4 ก.ก.ต่อคนต่อปี ในปีนี้

ที่มา [สำนักข่าวอินโฟเควสท์ \(IQ\)](http://สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ))

## ญี่ปุ่น

เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นคาดว่าทางการจะประกาศห้ามจำหน่ายข้าวจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมะ ไดอิจิเป็นครั้งแรก หลังผลตรวจตัวอย่างข้าวพบรังสีปนเปื้อนสูงกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เรื่องนี้จะสร้างความวิตกให้แก่ผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้น จากเดิมที่กังวลเรื่องความปลอดภัยอาหารในประเทศอยู่แล้ว

เจ้าหน้าที่จังหวัดฟูกูชิมะเผยว่า ข้าวที่ปลูกใกล้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมะ ไดอิจิปนเปื้อนรังสีซีซีเชียม 630 เบกเคอเรลต่อข้าว 1 กิโลกรัม ขณะที่รัฐบาลกำหนดเกณฑ์ความปลอดภัยไว้ที่ 500 เบกเคอเรลต่อข้าว 1 กิโลกรัม นายโอซามุ ฟุจิมุระ หัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกล่าวว่า ทางการกำลังพิจารณาคำสั่งห้ามส่งออกข้าวจากพื้นที่ดังกล่าว และจะหาข้อสรุปให้ได้โดยเร็วที่สุด

ทั้งนี้ หากญี่ปุ่นมีคำสั่งดังกล่าวก็จะเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมะ ไดอิจิเกิดปัญหาเพราะแผ่นดินไหวและสึนามิเมื่อวันที่ 11 มีนาคม ทำให้รังสีแพร่กระจายในอากาศ ทะเลและห่วงโซ่อาหาร แม้คำสั่งห้ามส่งออกอาหารจากย่านใกล้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ข้าวถือเป็นอาหารหลักของชาวญี่ปุ่นและเป็นความภาคภูมิใจว่าดีกว่าข้าวนำเข้า เป็นสินค้าเกษตรที่ได้รับความคุ้มครองอย่างยิ่งด้วยมาตรการภาษีเพื่อปกป้องกลุ่มเกษตรกรสูงอายุ

รายงานระบุว่า ตัวอย่างข้าวที่นำมาตรวจมาจากฟาร์มในเมืองโอนามิ ห่างจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมะ ไดอิจิไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ 57 กิโลเมตร เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเผยว่า ข้าว 840 กิโลกรัมที่ฟาร์มนี้ผลิตได้ในปีนี้ยังไม่ถูกส่งออกแต่อย่างใด นายกรัฐมนตรีโยชิโอะ โนดะ จะเป็นผู้ตัดสินใจในขั้นสุดท้ายเรื่องคำสั่งห้ามส่งออกข้าวจากพื้นที่ดังกล่าว โดยจะหารือกับเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน รวมถึงเรื่องเงินชดเชยให้แก่เกษตรกร

ที่มา [สำนักข่าวไทย](http://สำนักข่าวไทย)

## สหภาพยุโรป

สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานเมื่อวันที่ 15 พ.ย.ว่า สหภาพยุโรป หรือ อียู (The European Commission) ได้เพิ่มมาตรการนำเข้าข้าวจากประเทศจีนให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้น หลังจากที่ผ่านมามีการตรวจสอบพบว่าข้าวจีนปนเปื้อนข้าวที่ตัดแต่งพันธุกรรม หรือ จีเอ็ม (genetically-modified rice; GM) ประเภทต้องห้ามของยุโรปมากขึ้น

ทั้งนี้ มาตรการที่เพิ่มเข้ามาก็คือการสั่งให้เจ้าหน้าที่จีนต้องเปิดเผยรายงานการตรวจสอบข้าวทุกชนิดก่อนที่จะส่งออกมายังยุโรป แทนที่จะเลือกสุ่มตรวจเหมือนที่ผ่านมา

ในแถลงการณ์ของอียูระบุว่า การกระทำดังกล่าวเป็นการตอบโต้ การตรวจพบข้าวจีเอ็ม ปีที่ 63 ซึ่งเป็นประเภทต้องห้ามในสินค้าข้าวจากจีนที่มีจำนวนมากขึ้นทุกที ก่อนหน้านั้นในเดือนก.ย. ปี 2549 อียูเคยตรวจพบข้าวจีเอ็มในสินค้าข้าวนำเข้าจากจีนมาครั้งหนึ่งแล้ว และตรวจพบอีกครั้งในปี 2551 อย่างไรก็ตาม อียูระบุว่า จะทบทวนมาตรการคุมเข้มนี้อีกครั้งในอีก 6 เดือนข้างหน้า

ที่มา โพสต์ทูเดย์

